

v. m.c.



กตร.
เลขที่..... ๒
วันที่..... ๕ ม.ค. ๖๐
เวลา..... ๑๓.๓๖ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)


ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ¹⁷⁸⁶ ~~๑๙1๐๐~~ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสันติ รังษิรุจิ)
ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>กระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และทรงได้มีกระแสพระราชดำรัสอันมีใจความสำคัญเป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรีและปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งเห็นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึกถึงและรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า</p> <p>“...ขอให้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดำริและแนวทางพระราชทาน นานัปการ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาสำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบกิจการและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบรวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจวัตรประจำวันอันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครองและเป็น “แสงสว่างนำทาง” ให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไปเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง</p> <p>อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ทันกาล เหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุมีผล ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นนอกจากจะเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเราทุกคนด้วย ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ไขให้รอบคอบก็จะได้ผลต่อประเทศและเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...”</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>“ศาสตร์พระราชา”</p> <p>“ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตำราแห่งชีวิต” รัฐบาลได้ดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน้ำ และสัตว์ป่า โดยการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ที่มีหลักการครอบคลุม “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานคร” ไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลและสร้างความยั่งยืน ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็น “รูปธรรม” มากพอสมควร เช่น</p> <p>๑. ด้านป่าไม้ ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศใน ๒๐ ปีข้างหน้า ด้วยการดำเนินการมาตรการหลัก ได้แก่ (๑) การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ “ป่าสมบูรณ์” จำนวน ๑๐๒ ล้านไร่ ไม่มีการบุกรุกป่าเกิดขึ้นอีกด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง (๒) การบังคับใช้กฎหมายกับผู้มิชอบเพื่อทวงคืนผืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่าปัจจุบัน ได้มีการยึดพื้นที่ป่าคืนแล้วราว ๔.๓ แสนไร่ นำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความพอเพียงในอนาคต (๓) การตั้งศูนย์ฟื้นฟู “ป่าต้นน้ำ” ในพื้นที่วิกฤติ ๑๓ จังหวัด และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ซ้ำ (๔) การจัดตั้งพื้นที่ “ป่าชุมชน” ๔,๐๐๐ แห่ง เพื่อให้ประชาชนช่วยดูแลรักษาป่าและสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน ร่วมกันปลูกป่าหรือทำให้ประชาชนได้ร่วมในการดูแลรักษาให้อยู่รอดได้ (๕) การส่งเสริมให้ปลูก “ป่าเศรษฐกิจ” เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง ได้มีการลงทะเบียนสวนป่าผ่านระบบออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็วและลดปัญหาการประทุมิชอบ (๖) การแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ “ป่าอนุรักษ์” ราว ๖ ล้านไร่ ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมากกว่า ๒๐ ปี ด้วยการกำหนดกลุ่มและวิธีการดำเนินการ ตามกระบวนการทางกฎหมายที่ชัดเจน ควบคู่กันไป สำคัญที่สุด ประชาชนต้องเป็นหลักในการดูแลรักษาป่า ปลูกป่าเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง</p> <p>๒. ด้านการจัดการที่ดินสำหรับเกษตรกรและผู้ที่มีรายได้น้อย ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยได้จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ แสนกว่าไร่ ใน ๕๒ จังหวัด ก็ให้รวมกลุ่มกันได้ด้วย</p> <p>๓. ด้านทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย (๑) พื้นที่ในเขตชลประทาน โดยการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรชลประทานจำนวน ๑.๔ ล้านไร่ และเกษตรบาดาล กว่า ๓ แสนไร่ (๒) พื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยการขุดลอก คู คลอง หนอง บึง ตามธรรมชาติ กว่า ๗๐๐ แห่ง การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ๑,๗๐๐ บ่อ การฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า ๑๐๐ แห่ง การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เป็นผู้บริหารจัดการและดูแลรักษาเอง สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการที่จะต้องทำต่อไปเนื่องจากยังไม่เพียงพอ</p> <p>๔. การดูแลเรื่องสัตว์ป่า ผลการดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจนมีผลตอบรับใน “เชิงบวก” ได้แก่ (๑) กรณีของ “ม้าน้ำ” ประเทศไทยได้รับการถอดรายชื่อออกจากกระบวนการทบทวนมาตรการทางการค้า</p>	สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>(๒) กรณีของ “ช่าง” ประเทศไทยได้รับการเลื่อนสถานะที่ “ดีขึ้น” เกี่ยวกับการค้าช่างที่ผิดกฎหมายของ CITES</p> <p>องค์ความรู้จาก “ศาสตร์พระราช” สอนให้เรารู้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น นอกจากเราจะต้องดูแลรักษาสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมจะต้องไม่มองข้าม “มิติสิ่งแวดล้อม” สิ่งสำคัญอีกประการ ก็คือ สร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากเหมือนเสาเข็มถึงแม้ไม่มีใครมองเห็นอาจจะถูกลิ้มแต่ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานเริ่มแรกที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของประเทศนั้น ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงกำชับว่า “บทเรียนบทแรก ก็คือ ให้ชาวบ้านเป็นครู” และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเน้น “การระเบิดจากข้างใน” ไม่ใช่การยึดเยียดจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว เช่น “ชุมชนบ้านหัวอ่าว” จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ “ต้นแบบ” ได้น้อมนำ “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” มาแก้ปัญหาาร่วมกันของชุมชนจากเดิมที่ดำรงชีวิตด้วยวิถีเกษตรที่พึ่งพิงธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับดิน-ฟ้า-อากาศ รวมทั้ง โรค-แมลง และศัตรูพืช ที่ผลักดันให้หันไปพึ่งพาปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง นอกจากทำให้ต้นทุนการผลิตสูง กระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการกู้เงินนอกระบบ จนบางครั้งครัวเรือนต้องขายที่ดินเพื่อปลดหนี้ ต้องเขานาทำกินแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โรคภัยคุกคาม ร่างกายขาดภูมิคุ้มกัน อายุสั้นลง และทรัพยากรดินเสื่อม แหล่งน้ำและอากาศเป็นพิษ</p> <p>แต่ภายหลังจากการรวมกลุ่มกันเองของชาวชุมชน จากกลุ่มเล็ก ๆ ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยการสนับสนุนจากกลไก “ประชารัฐ” ทำให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง โดยเริ่มจากการปฏิเสธปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง แล้วหันมาผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไส้เดือน ทั้งผลิตใช้เอง และผลิตขาย นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมีต่าง ๆ แล้ว ยังลดค่ารักษาพยาบาลได้ถึง ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน</p> <p>ต่อมาได้ยกระดับ “ความสำเร็จ” ในเรื่อง (๑) การปรับสภาพและดูแลรักษาดิน (๒) การทำบัญชีครัวเรือน (๓) การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค “สินค้าเกษตรอินทรีย์” ทั้งร้านอาหารและโรงแรมเจ้าประจำ (๔) การเปิดช่องทางการตลาดใหม่ เช่น การประชาสัมพันธ์ เช่น ตลาดนัดสุขใจ และตลาด Online (๕) การได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นมาตรฐานสากล และ (๖) การจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่” ตามแนวทางพอหลวง เพื่อให้การบริการทั้งในและนอกชุมชน ซึ่งประกอบด้วย แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงปลาในร่องสวน ธนาคารต้นไม้ โรงสีชุมชน และการปลูกมะนาวด้วยผักตบชวาแทนดิน</p> <p>ทั้งนี้ “ปัจจัยสู่ความสำเร็จดังกล่าว” ประกอบไปด้วย (๑) วิสัยทัศน์และการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำ แกนนำ กรรมการหมู่บ้าน (๒) ความร่วมแรง ร่วมใจ และความมุ่งมั่นรับผิดชอบในหน้าที่และบทบาทของแต่ละคน (๓) เวทีประชาคมที่เข้มแข็ง</p>	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>เน้นการมีส่วนร่วม รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุ่งให้การช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหา รวมทั้งความมีวินัยและเคร่งครัดในกฎกติกาของหมู่บ้าน (๔) การใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือ ในการสานความสัมพันธ์ สมาชิกหมู่บ้าน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เข้าด้วยกัน</p> <p>จากตัวอย่าง “ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง” ยังมีอีกคุณสมบัติสำคัญของชาวบ้านหัวอ่าวก็คือ “ความใฝ่รู้” นิยมการแสวงหาความรู้ และการพัฒนาตนเองด้วย “การอ่าน” ทั้งจากหนังสือและสื่อโซเชียลที่เป็นประโยชน์ช่วยเพิ่มแนวคิด รับฟัง ได้ตอบ เสนอความคิดเห็น ไม่ใช่ฟังแต่คนอื่นอย่างเดียวแล้วไม่มีภูมิความรู้เป็นของตนเองเลยก็ไม่เกิดการสื่อสารสองทาง ดังนั้น อยากสนับสนุนให้คนไทยทุกคน “รักการอ่าน” อันเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวคิด เป็นคนมีเหตุผล และใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้ลุล่วงเกิดความร่วมมือกับรัฐบาลในการจะร่วมมือแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในที่สุด</p> <p>ขอแนะนำหนังสือชื่อ “คุณธรรม จริยธรรม กับศีลธรรม จากมุมมองของปรัชญา” ของ ศ.ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ ซึ่งกล่าวถึงความรู้จักผิดชอบชั่วดีของคนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข ไม่ว่าจะยุคสมัยใด ไม่ว่าจะเชื่อชาติศาสนาใด ล้วนมีที่มาที่ไปมีเหตุผลในตัวเอง ในช่วงท้ายของหนังสือ ได้กล่าวถึง “จรรยาบรรณ” ในอาชีพต่าง ๆ ของไทย ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ศาล ตำรวจ แพทย์ สื่อมวลชน ครู - อาจารย์ ฯลฯ ซึ่งต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการดำรงตนให้อยู่ในกรอบ ในกฎเกณฑ์ของทุกคน ทุกฝ่าย ย่อมช่วยให้สังคมมีแต่ความสุขความเจริญร่วมกัน หากเราไม่อยู่ในครรลองที่ถูกต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็ย่อมมีบทลงโทษกำกับไว้เสมอ โดยทุกคนในสังคมนั้น ๆ ต่างก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันทั้งสิ้น</p>	
๓	<p>การพัฒนาตนเองไปสู่คนที่มีหลักการและเหตุผล</p> <p>สิ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือ การพัฒนาตนเองไปสู่คนที่มีหลักการและเหตุผล ใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ไคร่ครวญ รู้จักแยกแยะ จัดกระบวนการคิดของตนเอง แยกให้เป็นกลุ่มความคิดต่าง ๆ อาทิเช่น สิ่งนี้ทำแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์เพื่อใคร เพื่อตนเองหรือเพื่อคนอื่นหรือเพื่อทั้ง ๒ อย่าง เราน่าจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง อย่างน้อยก็พยายามฟังในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองบ้าง จะได้รับความเป็นมาเป็นไปของสถานการณ์รอบตัวในปัจจุบันซึ่งถูกโอบล้อมด้วยข้อมูลที่ดี ถูกต้องและไม่ดี ไม่ถูกต้อง วันนี้เราต้องช่วยกันคิดพิจารณาว่าประเทศไทยของเรากำลังติดกับดักอะไรบ้างและด้วยเหตุผลใด เช่น</p> <p>๑. ความเคยชิน การไม่เคารพกฎหมาย ความไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบของสังคม การที่ชอบทำอะไรที่มันง่ายสบาย ๆ เป็นพวก “สะดวกนิยม” อาทิเช่น ขับรถสวนเลน ข้ามถนนได้สะพานลอย จอดซื้อของในพื้นที่ห้ามจอดซึ่งนำไปสู่ปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ ความเห็นแก่ตัวของคนบางคน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคนอื่นหลายคน รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกหลานที่อยู่โดยรอบข้างด้วย</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>เน้นการมีส่วนร่วม รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุ่งให้การช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหา รวมทั้งความมีวินัยและเคร่งครัดในกฎกติกาของหมู่บ้าน (๔) การใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือ ในการสานความสัมพันธ์ สมาชิกหมู่บ้าน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เข้าด้วยกัน</p> <p>จากตัวอย่าง “ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง” ยังมีอีกคุณสมบัติสำคัญของชาวบ้านหัวอ่าวก็คือ “ความใฝ่รู้” นิยมการแสวงหาความรู้ และการพัฒนาตนเองด้วย “การอ่าน” ทั้งจากหนังสือและสื่อโซเชียลที่เป็นประโยชน์ช่วยเพิ่มแนวคิด รับฟัง โต้ตอบ เสนอความคิดเห็น ไม่ใช่ฟังแต่คนอื่นอย่างเดียวแล้วไม่มีภูมิความรู้เป็นของตนเองเลยก็ไม่เกิดการสื่อสารสองทาง ดังนั้น อยากสนับสนุนให้คนไทยทุกคน “รักการอ่าน” อันเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวคิด เป็นคนมีเหตุมีผล และใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้ลุ่สว่างเกิดความร่วมมือกับรัฐบาลในการจะร่วมมือแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในที่สุด</p> <p>ขอแนะนำหนังสือชื่อ “คุณธรรม จริยธรรม กับศีลธรรม จากมุมมองของปรัชญา” ของ ศ.ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ ซึ่งกล่าวถึงความรู้จักผิดชอบชั่วดีของคนและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุข ไม่ว่าจะยุคสมัยใด ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใด ล้วนมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลในตัวเอง ในช่วงท้ายของหนังสือ ได้กล่าวถึง “จรรยาบรรณ” ในอาชีพต่าง ๆ ของไทย ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ศาล ตำรวจ แพทย์ สื่อมวลชน ครู - อาจารย์ ฯลฯ ซึ่งต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการดำรงตนให้อยู่ในกรอบ ในกฎเกณฑ์ของทุกคน ทุกฝ่าย ย่อมช่วยให้สังคมมีแต่ความสุขความเจริญร่วมกัน หากเราไม่อยู่ในครรลองที่ถูกต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็ย่อมมีบทลงโทษกำกับไว้เสมอ โดยทุกคนในสังคมนั้น ๆ ต่างก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันทั้งสิ้น</p>	
๓	<p>การพัฒนาตนเองไปสู่คนที่มีหลักการและเหตุผล</p> <p>สิ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือ การพัฒนาตนเองไปสู่คนที่มีหลักการและเหตุผล ใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ รู้จักแยกแยะ จัดกระบวนการคิดของตนเอง แยกให้เป็นกลุ่มความคิดต่าง ๆ อาทิเช่น สิ่งนี้ทำแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์เพื่อใคร เพื่อตนเองหรือเพื่อคนอื่นหรือเพื่อทั้ง ๒ อย่าง เราน่าจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง อย่างน้อยก็พยายามฟังในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองบ้าง จะได้รับความเป็นมาเป็นไปของสถานการณ์รอบตัวในปัจจุบันซึ่งถูกโอบล้อมด้วยข้อมูลที่ตี ถูกต้องและไม่ตี ไม่ถูกต้อง วันนี้เราต้องช่วยกันคิดพิจารณาว่าประเทศไทยของเรากำลังติดกับดักอะไรบ้างและด้วยเหตุผลใด เช่น</p> <p>๑. ความเคยชิน การไม่เคารพกฎหมาย ความไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบของสังคม การที่ชอบทำอะไรที่มั่งง่ายสบาย ๆ เป็นพวก “สะดวกนิยม” อาทิเช่น ขับรถสวนเลน ข้ามถนนได้สะพานลอย จอดซื้อของในพื้นที่ห้ามจอดซึ่งนำไปสู่ปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ ความเห็นแก่ตัวของคนบางคน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคนอื่นหลายคนรวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกหลานที่อยู่โดยรอบข้างด้วย</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>๒. การทำความเข้าใจโดยเลือกที่จะทำ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตนและความสะดวกรวดเร็ว เช่น การยอมจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ฉ้อฉล เพื่อการอำนวยความสะดวกหรือให้คำตอบแทนให้กับผู้ที่เรียกรับผลประโยชน์ในลักษณะสมยอมแล้วพูดให้ร้ายระบบ ให้ร้ายประเทศ</p> <p>๓. พื้นฐานความรู้ การเรียนรู้ “ที่ไม่เท่าเทียมกัน” ด้วยการขาดโอกาสหรือเคยมีโอกาสดแต่ก็ไม่ใส่ใจหรือไม่รู้จักแสวงหาทั้ง ๆ ที่ความรู้มีอยู่รอบตัว การรับฟังคนอื่นบ้าง การศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนต่าง ๆ จากการอ่านหนังสือทั่วไป หนังสือพิมพ์ จากการดูโทรทัศน์ การฟังวิทยุ จากอินเทอร์เน็ต จากสื่อออนไลน์ โดยเลือกเสพความรู้จากสื่อที่เชื่อถือได้และแหล่งข้อมูลทางราชการที่ “เป็นกลาง” รวมทั้ง การตรวจสอบเพื่อยืนยัน “ความ ถูกต้อง” จากหลาย ๆ แหล่ง ก็จะทำให้เกิด “ปัญหา” โดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญส่งผลกระทบต่อตนเองและประเทศชาติ</p> <p>๔. สมารถไม่เท่ากัน บางคนสั้น บางคนยาว บางคนมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ ถ้าไม่ใช่เรื่องของตนเองก็ไม่สนใจ ไม่ตั้งใจฟัง ไม่รับฟัง ก็เลยไม่รู้รู้อะไร ในวันนี้ ในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต สิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวม</p>	
๔	<p>การพิจารณาหาความแตกต่างในทางที่ระหว่างวันนี้กับอดีตที่ผ่านมา</p> <p>๑. การพัฒนารถไฟไทย รถไฟชั้น ๑ - สายเหนือ รุ่นใหม่ มีการจองตั๋วล่วงหน้าเต็มแล้ว ๖ เดือน ปัจจุบันรัฐบาลได้ปรับปรุงรถไฟชั้น ๓ จำนวน ๒๐ คัน และจะทยอยทำให้ครบ ๑๔๘ คัน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวก สบาย สะอาด ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในทุกเส้นทาง ในการที่จะเข้าถึงการบริการระบบขนส่งสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล สิ่งที่กำลังเดินหน้าต่อไป ก็คือ (๑) การพัฒนา “ทางคู่” ให้ครบ ๒,๕๐๐ กว่ากิโลเมตร เพื่อสวนไปมาได้ และเพื่อจะเพิ่มสัดส่วนทางคู่ เป็น ๖๐% จะทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้นไม่ต้องไปรอเวลารถสวนกัน (๒) การแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟ ๑,๐๐๐ กว่าแห่ง ทั่วประเทศ ด้วยสะพานข้าม อุโมงค์ ทางลอด และการติดตั้งสัญญาณไฟ (๓) โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ๔ เส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับเมืองเศรษฐกิจหลัก ๔ ภาค แล้วจะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีการพูดคุยเจรจาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติที่เป็นผลประโยชน์กับชาติให้มากที่สุด</p> <p>๒. ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ใช้ความพยายามในทุกมิติและกลไกประชารัฐเดินหน้านโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สร้างงาน สร้างรายได้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นสำคัญ ส่งผลให้มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในครั้งแรกของปี ๒๕๕๙ มีมูลค่ากว่า ๓ แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔๘ ๓ เท่า</p> <p>๓. การกำหนดนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลทางสถิติและฐานข้อมูล ที่รอบด้านทันสมัยเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่ เช่น การกำหนดแผนการผลิตและแผนการตลาด</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ของ “ข้าว” สำหรับการบริหารจัดการและกำหนดมาตรการต่าง ๆ รองรับ เพื่อป้องกันปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ ล้นตลาด ชาดน้ำ</p> <p>๔. การให้ความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี “ดิจิทัล” ตามนโยบาย Digital Economy สำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน การให้บริการกับประชาชน เช่น PromptPay ในการทำธุรกรรมการเงินภาครัฐ และ GAC หรือแก๊ป ซึ่งเป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชันบนมือถือภาครัฐ ปัจจุบันสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ภาษาอาเซียน” และหนังสือศัพท์ภาษาอาเซียน พร้อมปากกาอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมและการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน</p> <p>สุดท้ายนี้ขอฝากเกร็ดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่วงหน้าฤดูหนาว โดยการที่สามารถจะดูแลสุขภาพอบอุ่นของร่างกายได้จาก (๑) การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเสร็จใหม่ ๆ (๒) การกินดื่ม ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทย ที่มีรสเผ็ดร้อน เช่น พริก ชিং ข่า ตะไคร้ มะกรูด กะเพรา โหระพา แมงลัก ผักชี กระเทียม หอมแดง เหล่านี้เป็นต้น จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต และช่วยให้อาการหนาวชาบริเวณปลายมือและปลายเท้าลดลง (๓) การรับประทานผัก ผลไม้ สมุนไพรสดเปรี๊ยะ เช่น มะนาว ใบชะมวง ยอดผักต้ว สับปะรด มะขามป้อม มะแว้ง มะแว้งเครือ ซึ่งมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ทำให้ชุ่มคอ ที่ตรวจสอบผ่านการรับรองมาแล้ว โดยจะมีฉลากติดที่ขวดก็ให้ใช้ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในฉลาก นอกจากนั้นจะต้องรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ “ครบ ๕ หมู่” มีการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญคือ การรักษาความอบอุ่นของร่างกาย สวมเสื้อกันหนาว เสื้อผ้าหนา ๆ หม่มผ้า หรือใช้กระเป๋าน้ำร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย “ด้วยความหวังดี”</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง